



## ประธานศาลฎีกาตรวจราชการศาลยุติธรรมในภาค 2



เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม - 1 กันยายน 2560 นายวีระพล ตั้งสุวรรณ ประธานศาลฎีกา นางปิยนุช มนุรังสรรค์ เลขานุการประธานศาลฎีกา นายจีระพัฒน์ พันธุ์ทวี เลขานุการศาลฎีกา และคณะได้เดินทางไปตรวจราชการศาลยุติธรรมในภาค 2 ประกอบด้วย ศาลจังหวัดสระแก้ว ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสระแก้ว ศาลจังหวัดกบินทร์บุรี ศาลจังหวัดปราจีนบุรี ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปราจีนบุรี ศาลจังหวัดนครนายก และศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครนายก โดยมีนายยงยุทธ แสงรุ่งเรือง อธิบดีผู้พิพากษาภาค 2 ผู้พิพากษาหัวหน้าศาล คณะผู้พิพากษา ผู้พิพากษาสมทบ ข้าราชการศาลยุติธรรมและเจ้าหน้าที่ร่วมให้การต้อนรับ ในการนี้ ประธานศาลฎีกาและคณะได้ร่วมประชุมรับฟังการบรรยายสรุปผลการดำเนินงานและข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานของศาลเพื่อพิจารณาหาแนวทางแก้ไขต่อไป

## ทิศทางกระบวนกรยุติธรรมไทยต่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ



เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2560 สำนักงานศาลยุติธรรม โดยผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร ผู้บริหารกระบวนกรยุติธรรมระดับสูง รุ่นที่ 21 ร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศ จัดโครงการปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “ทิศทางกระบวนกรยุติธรรมไทยต่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ” ณ วิเทศสโมสร กระทรวงการต่างประเทศ ซึ่งได้รับเกียรติจากนายวิชณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี กล่าวปาฐกถาพิเศษ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย ข้าราชการระดับสูงจากหน่วยงานภาครัฐ ผู้แทนองค์กรอิสระ คณะทูตานุทูต ผู้แทนจากองค์กรระหว่างประเทศ ผู้แทนหอการค้าระหว่างประเทศ ผู้แทนสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย รวม 350 คน ได้ทราบถึงทิศทางกระบวนกรยุติธรรมไทยต่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ อันจะทำให้ภาคส่วนต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกประเทศเกิดความเชื่อมั่นต่อทิศทางกระบวนกรยุติธรรมไทย ในการนี้ นายชีพ จุลมนต์ รองประธานศาลฎีกา พร้อมด้วยผู้บริหารศาลยุติธรรมให้เกียรติร่วมฟังปาฐกถาในครั้งนี้ด้วย และมีนายอริคม อินทุภูติ เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม กล่าวต้อนรับ

## มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม และโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันตอบปัญหากฎหมายทั่วประเทศ เนื่องในวันรพี ประจำปี 2560



เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2560 สำนักงานศาลยุติธรรม โดยกองสารนิเทศและประชาสัมพันธ์จัดการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายรอบชิงชนะเลิศ เนื่องในวันรพี ประจำปี 2560 ซึ่งถ้วยประทานพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา โดยได้รับเกียรติจากนายอริคม อินทุภูติ เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล และมีนายสิบบงษ์ ศรีพงษ์กุล ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอุทธรณ์ประจำสำนักประธานศาลฎีกา เป็นผู้กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุมสัญญาธรรมศักดิ์ สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม

การแข่งขันตอบปัญหากฎหมายทั่วประเทศรอบชิงชนะเลิศ แบ่งประเภทการแข่งขันออกเป็น 2 ระดับ คือ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และระดับอุดมศึกษา (ปริญญาตรี) ซึ่งเป็นทีมที่ผ่านการคัดเลือกในส่วนของสำนักงานศาลยุติธรรมประจำภาค 1 – ภาค 9 และในส่วนกลาง โดยผลการแข่งขันมีดังนี้

/ระดับ...



#### ระดับอุดมศึกษา

**รางวัลชนะเลิศ** ได้รับถ้วยประทานพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา พร้อมทุนการศึกษา 100,000 บาท และใบประกาศเกียรติคุณ ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

**รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1** ได้รับถ้วยรางวัลจากประธานศาลฎีกา พร้อมทุนการศึกษา 80,000 บาท และใบประกาศเกียรติคุณ ได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทีม A

**รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2** ได้รับถ้วยรางวัลจากเลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม พร้อมทุนการศึกษา 60,000 บาท และใบประกาศเกียรติคุณ ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

**รางวัลชมเชย** ได้รับถ้วยรางวัลจากเลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม พร้อมทุนการศึกษา 20,000 บาท และใบประกาศเกียรติคุณ จำนวน 2 รางวัล ได้แก่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง และมหาวิทยาลัยกรุงเทพ

#### ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

**รางวัลชนะเลิศ** ได้รับถ้วยประทานพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา พร้อมทุนการศึกษา 100,000 บาท และใบประกาศเกียรติคุณ ได้แก่ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

**รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1** ได้รับถ้วยรางวัลจากประธานศาลฎีกา พร้อมทุนการศึกษา 80,000 บาท และใบประกาศเกียรติคุณ ได้แก่ โรงเรียนอานาจเจริญ

**รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2** ได้รับถ้วยรางวัลจากเลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม พร้อมทุนการศึกษา 60,000 บาท และใบประกาศเกียรติคุณ ได้แก่ โรงเรียนดาราสมุทร

**รางวัลชมเชย** ได้รับถ้วยรางวัลจากเลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม พร้อมทุนการศึกษา 20,000 บาท และใบประกาศเกียรติคุณ จำนวน 2 รางวัล ได้แก่ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่และโรงเรียนหนองชุมแสงวิทยาคม

### รณรงค์การระงับข้อพิพาท “ร่วมใจไกล่เกลี่ยเฉลิมพระเกียรติฯ”



เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2560 สำนักส่งเสริมงานตุลาการจัดงานรณรงค์การระงับข้อพิพาท “ร่วมใจไกล่เกลี่ยเฉลิมพระเกียรติ 65 พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว” เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสสมหมายมงคลที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 65 พรรษา และเผยแพร่รณรงค์การระงับข้อพิพาทให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายแก่ประชาชน โดยเลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรมได้มอบหมายให้นายกำพล รุ่งรัตน์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลประจำสำนักประธานศาลฎีกา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ณ โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพมหานคร กิจกรรมในงานประกอบด้วย การจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติและเผยแพร่การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท และการสัมมนา หัวข้อ “แนวทางการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทก่อนฟ้องของศาลยุติธรรม” ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ได้แก่ ผู้พิพากษา ข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ผู้ประนีประนอม นักกฎหมาย บุคลากรของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในกระบวนการยุติธรรม นิสิต นักศึกษา และประชาชนผู้สนใจทั่วไป จำนวน 370 คน

